



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวจันทิมา รักสะอาด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๕๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๕๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาววิรัตน์ อินทร์อุดม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๐๖)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๓๐๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๓	นางสาวชนานันท์ ทองสมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๙๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๙๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุรินทร์ กู้เงินประสิทธิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวจันทิมา รักสะอาด

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๕๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่ จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๘ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๔ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๘ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๐๗๙๐</p>
<p>๒. การพิจารณาคณะลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๕</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวจันทิมา รักสะอาด

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)

(ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๒๕๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม - ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๖๕ ปี นั้บถือศาสนาพุทธ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย มาโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อนัดมาให้เคมีบำบัด สูตร mFOLFOX๖ ครั้งที่ ๑ เพื่อเป็นการรักษาเสริมภายหลังการผ่าตัด เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๙ เวลา ๙.๓๐ น. ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะลุกลาม เมื่อ สิงหาคม ๒๕๕๗ ได้รักษาด้วยการผ่าตัดลำไส้เมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และแพทย์นัดมารับเคมีบำบัดสูตร mFOLFOX๖ ครั้งแรก ผลตรวจทางโลหิตวิทยาพบว่า ความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit) ๓๐.๑ เปอร์เซ็นต์ ค่าเม็ดเลือดขาวในเลือด (White blood cell) ๗,๓๗๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร เกร็ดเลือด (Platelet) จำนวน ๒๙๒,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร นิวโทรฟิล (Neutrophil) ๓๘.๓ เปอร์เซ็นต์ ไม่พบเซลล์ตัวอ่อน(Band) กำหนดจำนวนนับเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลในเลือด (Absolute neutrophil count) = ๒.๘๙๖ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร แพทย์รักษาด้วยการให้ออกซาลิพลาติน (Oxaliplatin) ๑๓๐ มิลลิกรัม ผสมในสารละลาย D&W ๖๐๐ มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดำ ใน ๒ ชั่วโมง ลิวโคโวริน (Leucovorin) ๓๒๐ มิลลิกรัม ผสมในสารละลาย D&W ๒๐๐ มิลลิลิตร หยดทางหลอดเลือดดำ ใน ๒ ชั่วโมง ไพว์เอพยู (๕FU) ๖๕๐ มิลลิกรัม ผสมในสารละลาย NSS ๕๐๐ มิลลิลิตรหยดทางหลอดเลือดดำใน ๑๐ นาที ไพว์เอพยู (๕FU) ๑,๙๕๐ มิลลิกรัม ผสมในสารละลาย NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตรหยดทางหลอดเลือดดำใน ๒๓ ชั่วโมง ในวันที่ ๑ และไพว์เอพยู (๕FU) ๑,๙๕๐ มิลลิกรัม ผสมในสารละลาย NSS ๑๐๐๐ มิลลิลิตรหยดทางหลอดเลือดดำใน ๒๓ ชั่วโมงในวันที่ ๒ ผู้ป่วยได้รับยาอนตาเซทรอน (Ondasetron) ๘ มิลลิกรัม และเดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) ๑๐ มิลลิกรัมฉีดทางหลอดเลือดดำ เพื่อลดอาการข้างเคียงก่อนให้ยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยมีสีหน้าวิตกกังวลและซักถามเกี่ยวกับการให้ยาเคมีบำบัด เนื่องจากเป็นการให้ยาเคมีบำบัดครั้งแรก พยาบาลให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาเคมีบำบัดที่ผู้ป่วยได้รับ อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับเคมีบำบัด ระหว่างการให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยได้รับการดูแลหลอดเลือดดำเพื่อป้องกันการรั่วของยาเคมีบำบัดออกนอกเส้น ระหว่างการให้ยาเคมีบำบัดไม่พบการรั่วซึมของยา ผู้ป่วยได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวขณะที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการดูแลตัวเองเมื่อกลับบ้าน ผู้ป่วยมีสีหน้าคลายกังวลนอนหลับได้ และสามารถบอกวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านได้ แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้เมื่อได้รับยาเคมีบำบัดครบ และนัดมาให้ยาเคมีบำบัดครั้งต่อไปอีก ๒ สัปดาห์

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
๒. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากพยาธิสภาพของโรคและแผนการรักษา
๓. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ยอมรับ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการข้างเคียงที่ทำให้ต้องกลับมารักษาในโรงพยาบาล

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แบบบันทึกกิจกรรมการบริหารยาเคมีบำบัด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถบริหารยาเคมีบำบัดได้อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางยา และภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาเคมีบำบัด
๓. เพื่อพัฒนารูปแบบและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการบริหารยาเคมีบำบัด
๔. เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด
๕. เพื่อลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดครบถ้วนตามแผนการรักษา และปลอดภัยจากการบริหารยาเคมีบำบัด
๒. พยาบาลในหน่วยงานมีความรู้ ทักษะและมีความตระหนักในการบริหารยาเคมีบำบัด
๓. สามารถทวนสอบการบริหารยาเคมีบำบัดของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น